



บันทึกข้อความ

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
รับที่ 6776
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา
ส่วน ๑๗

ส่วนราชการ.....สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๑๔๑ - ๕๕๙๒ - ๓

ที่.....มท ๐๕๐๑.๔/วท๗๕๕.....วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง.....ขอส่งสรุปการแถลงมอบนโยบายการทำงานและแก้ปัญหาในการออกเอกสารสิทธิโดยอธิบดีกรมที่ดิน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจรรยาบรรณที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการศูนย์

สำนักงานเลขานุการกรม ขอส่งสรุปการแถลงมอบนโยบายการทำงานและแก้ปัญหาในการออกเอกสารสิทธิ ณ ห้องประชุม ๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน

(นางนิตากร วิศิษฎ์สรอรรถ)

เลขานุการกรม

เรียน ผอ. สนส.
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควรให้ทราบทั่วกัน

(นางสาวรารักษ์ จิตโสภาก)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗

(นางสาวอรุณี กาญจนชม)

เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗

(นายสุชาติ เต็งสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

คุณรองเล ตังเนียงการ

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง การแถลงนโยบายการทำงานและแก้ปัญหาในการออกเอกสารสิทธิ

ณ ห้องประชุม ๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน

เนื่องในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษ และเป็นการประชุมกรมที่ดินครั้งแรกภายหลังจากปฏิบัติหน้าที่ อธิบดีกรมที่ดิน โดยภายหลังจากร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ ๓๒ และประชุมแนวทางการจัดงานมหกรรมการสร้างความปลอดภัยต่อสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ที่กระทรวงมหาดไทย ผมได้มีโอกาสพบปะนักข่าว สื่อมวลชน หลายท่านซึ่งคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากผมรับราชการในกระทรวงมหาดไทยมายาวนานหลายตำแหน่ง เช่น ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ล้วนแต่เป็นที่ ๆ น้อง ๆ กัน นักข่าว สื่อมวลชนก็จะมีสายต่าง ๆ โดยของกระทรวงมหาดไทย จะรายงานข่าวประจำอยู่ กระทรวงมหาดไทย ที่คลองหลอด ผมได้เรียนว่าผมอยู่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน แต่นักข่าว สื่อมวลชน อาจไม่มีโอกาสมารายงานข่าวที่กรมที่ดิน วันนี้จึงขอโอกาสเรียนเชิญทุกท่าน มาพบปะผู้บริหารของ กรมที่ดิน และถ่ายทำสถานที่ทำงาน และขอขอบพระคุณนักข่าว สื่อมวลชนที่กรุณามาเยี่ยมเยียนกรมที่ดิน และนำเสนอข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบ ไม่ว่าจะ เป็นในแง่ดี หรือไม่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมามีไม่เคย จะไปก้าวก่ายหรือปิดข่าว เป็นอิสระของผู้สื่อข่าว เพราะในฐานะที่เราต่างทำหน้าที่ และต้องทำงานร่วมกัน ได้ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความเข้าใจกัน คอยดูแลกัน และนำเสนอข่าวให้กรมที่ดิน ทั้งทางโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ โดยไม่ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเสนอข่าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่อาจประเมินค่าได้

การประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย ๒ ภาคส่วน ภาคส่วนแรกคือ ภาคส่วนที่ผมต้องสื่อสารกับนักข่าว สื่อมวลชน อีกภาคส่วนหนึ่งคือการสื่อสารกับผู้บริหารของกรมที่ดิน ในส่วนนักข่าว สื่อมวลชนนั้น มีเวลาจำกัด จึงขออนุญาตพบนักข่าว สื่อมวลชนเป็นลำดับแรก

ผมปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปรากฏประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมที่ดิน และที่เป็นที่สนใจของประชาชน สาธารณชน และนักข่าว สื่อมวลชนจำนวนมาก มีสื่อมวลชน นำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน บางอย่างก็เป็นข้อเท็จจริง บางอย่างก็อาจจะคลาดเคลื่อนกับ ข้อเท็จจริง หรือเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งส่งผลให้กรมที่ดินเสียหาย ถ้าหากประชาชน ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ก็จะเกิดภาพลักษณ์ของกรมที่ดินที่เป็นภาพลบ โดยเฉพาะกรณี อุทยานแห่งชาติ สิรินถ จังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้ผมได้มอบหมายท่านรองอธิบดีกรมที่ดิน ท่านธรรมศักดิ์ ชนะ และคณะ ไปประจำอยู่สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขากลาง เพื่อร่วมกับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาในจังหวัดภูเก็ต ก็ต้อง ขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านไมตรี อินทุสุต เป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างดี

/ ในขณะเดียวกัน...

ในขณะที่เดียวกันต้องเรียนท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านว่า “ถ้าหากพบเจ้าหน้าที่กรมที่ดินท่านใด ทั้งในอดีต เกษียณไปแล้ว ออกไปแล้ว หรือปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนี้ ทั้งกรณีที่ถูกแก้หรือที่ใดในประเทศไทย ก็กรุณาได้บอกมาครับ ผมก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งทางอาญา และทางวินัย” ขอเรียนสื่อว่าไม่มีการ ปกป้อง เพราะผมมาที่นี่ เพราะได้มีการเลือกผมมาทำงาน ผมจะทำให้เต็มที่ เพราะเหลือเวลาแค่ ๒ ปี แต่แน่นอนว่าการทำงานอาจจะกระทบกับหลายฝ่าย เพราะผมยืนอยู่ตรงกลาง อยู่ได้เพราะกฎหมาย อย่างห่วงผมเลย มีคำถามที่ผมถามตัวเองว่า ผมจะสามารถทำอะไรให้กรมที่ดินได้บ้าง ผมจะสามารถทำอะไร ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการกรมที่ดินให้มีความสุขได้บ้าง ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผมที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ กับ ๓ กรอบ นโยบายของ คสช. อย่างตรงไปตรงมาเต็มที่และชัดเจน

กล่าวถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึงวันนี้ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศระยะเวลาไม่ถึง ๒ เดือน แต่สิ่งที่ คสช. ได้ดำเนินการ ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย และส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ดี และขณะนี้เรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวาระต่อไป ก็คงเป็นจัดตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารบ้านเมือง และการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเรียนผู้บริหาร และเรียนสื่อมวลชนให้รับทราบตรงกัน ว่าการเรียนรู้แนวทางการดำเนินการของ คสช. เป็นเรื่องสำคัญ

ประการแรก เริ่มต้นจากการแนวทางการควบคุมอำนาจรัฐ การทำความเข้าใจการควบคุมอำนาจรัฐ ให้กับประชาชนและบรรดาข้าราชการได้รับทราบ และกรมที่ดินได้ดำเนินการไปแล้ว ไม่อยากให้บ้านเมืองมีความขัดแย้งต่อไป ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บ้านเมืองสามารถเดินต่อไปได้

ประการที่สอง การกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมที่ดินก็ต้องดูแลในส่วนข้าราชการ ครอบครัวของข้าราชการด้วย ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรง ในจริยธรรมของเรา ในวินัยของเรา ว่าเราต้องมีหน้าที่จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้นถ้าหากพบว่าข้าราชการ หรือลูกจ้างคนใด ที่กระทำการไม่เหมาะสม ผมจะดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่ และดำเนินการทางอาญาด้วย ผมขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่องในเรื่องนี้ด้วย เพราะการสื่อสารยุคปัจจุบันมันไร้ขีดจำกัด บางที่ต้องระวังว่า ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จจากเพื่อนไลน์มาให้ ใส่ร้ายป้ายสี หมิ่นประมาท หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ท่านส่งต่อ ท่านมีความผิดนะครับ ต้องกลั่นกรอง ไตร่ตรอง ถ้าผมสืบทราบว่ามีข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป จากเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ผมจะดำเนินการทางวินัยครับ ผมขอเรียนอย่างนี้ให้ท่านผู้บริหาร และทุกสำนักกอง ให้ฝากช่วยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านด้วย

ประการที่สาม การป้องกันการสร้างสถานการณ์ อยู่จังหวัดกวีหนึ่ง อยู่ในกรมที่ดินกวีหนึ่ง ในมิติของกรมที่ดินก็เป็นส่วนของการรายงานข้อมูลข่าวสาร เราเองก็ทำงานกับประชาชน ไม่ว่าจะป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรือที่ดินอำเภอ หรือหน่วยรังวัดต่างๆ ถ้าท่านไปพบเห็น การสร้างสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงต่อบ้านเมืองให้แจ้งมาที่กรมที่ดิน เพื่อเราจะได้แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ แก้ไขและเพื่อการสลายสื่อต่อไป ในกรมที่ดินเองเชื่อว่าคงจะมีหลายกลุ่ม ตอนนี้ก็ขอให้เลิกครับ ผมเรียนกับ

สื่อมวลชนว่า เราบอกให้พี่น้องประชาชนให้สมานฉันท์ ให้สลายกลุ่ม สลายสี ก็ต้องกลับมาถามว่าท่านสลายหรือยัง ผมได้รับข้อมูลมาว่าภายในองค์กรก็ยังมีหลายกลุ่มหลายสี เช่นเดียวกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือแบ่งกลุ่มแบ่งพวกแบ่งสี คือผมได้ข้อมูลมาอย่างนั้น ผมเชื่อว่ามีความจริง และตรงนี้ก็จะต้องลด พยายามปรับ และอีกนโยบายหนึ่งคือการสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน แล้วประชาชนมีความสุขได้ คนที่ไปสร้างก็ต้องมีความสุขเสียก่อน ก็ต้องถามว่าเรามีความสุขหรือยัง ดังนั้น กรมที่ดินเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีสมาชิกหนึ่งหมื่นกว่าคน มีความแตกต่างกันบ้าง บางคนก็อยู่ที่สะดวกสบาย เช่น อยู่กรุงเทพฯ ฯ เมืองใหญ่ บางคนก็อยู่ตามป่าตามเขา กรมที่ดินก็ต้องดูแลกันทุกฝ่ายทุกคน เพื่อมอบความสุขกับทุกท่าน เพราะตรงนี้เรียนกับสื่อว่า ผมจะพยายามนำระบบคุณธรรมมาใช้กับกรมที่ดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผมก็ทำงานมาจนถึงวันนี้ จนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ก็ด้วยความที่ผมทำงาน และจงเชื่อเถิดว่า ถ้าเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีฝีมือมันเป็นสำคัญ เรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหา ขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา วันก่อนมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวบอกว่าอธิบดีมาถึงก็โยกย้ายข้าราชการขอชี้แจงว่านับตั้งแต่ผมรู้ตัวว่าจะมาดำรงตำแหน่งอธิบดี ผมทำการบ้านมาพอสมควรแล้ว ว่าอะไรเป็นอะไร การบริหารงานบุคคลต้องให้ทุกคนได้เติบโตตามตำแหน่ง ผมไม่ขัดขวาง ถ้าเก่งด้านไหนก็เอาไป แต่ว่า ซี ๗ จะต้องมารักษาการ ซี ๘ แล้วผมจะไปตอบคำถาม ซี ๘ ที่เขาเป็นทุกวันนี้ได้อย่างไร ว่าคุณเก่งกว่าเขาอย่างไร เป็นซี ๖ แต่รักษาการ ซี ๗ คนทำงานที่เขาอาวุโส ผมจะตอบเขาอย่างไร เรื่องการบริหารของกรมที่ดิน อย่างนำคนอื่นมาแทรกซ้อน หากจะให้คำปรึกษา คำแนะนำก็ยินดี แล้วผมจะดูแลให้ ขอขอบคุณครับ

มาถึงเรื่องการระงับการชุมนุมทางการเมือง ตามนโยบาย คสช. ในเรื่องนี้ คือ ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมเกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาผมทราบว่ามีปรากฏอยู่ แต่ของใหม่อย่าทำ มาเริ่มใหม่ การตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชน กรมที่ดินไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เรื่องนี้เกี่ยวกับกรมที่ดินโดยตรง นำไปสู่ประเด็นสิรินาถ โดยจะมีนายทุนกลุ่มหนึ่งไปลักลอบบุกรุกป่าในตอนแรก แล้วก็ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว เมื่อไม่มีสภาพเป็นป่าแล้วก็หาทางออกเอกสารสิทธิ การออกเอกสารสิทธิมีระเบียบ กฎหมายของกรมที่ดิน แต่ก็มีมีการทุจริตอยู่บ้าง อันนี้ก็ต้องยอมรับ เรียกว่า ส.ค.๑ บิน เจ้าหน้าที่ที่ถูกไล่ออกไปหลายคนแล้ว แต่ก็ยังมีบางคนพยายามทำอยู่ ก็บอกพวกเรา บอกผู้บริหาร น้อง ๆ ว่าอย่าทำเลย ติดคุก และขายชาติ ก็ทำในทางที่ถูกต้องก็อยู่ได้แล้ว อย่าไปทำในทางที่ผิด เงินที่ได้มาผิด ๆ ไม่ก็หลัก ติดคุกเราก็ไม่ได้ใช้เงิน ไม่สะดวก กรมที่ดินจะแก้ไขปัญหาดังนี้ให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ก็มีเรื่องสื่อมวลชนนำไปเสนอข่าว เรื่องการเพิกถอนเอกสารสิทธิ ขอเรียนว่า กรมที่ดินไม่รังเกียจที่จะเพิกถอน หากการออกเอกสารสิทธินั้นเป็นไปโดยมิชอบ แต่หากการออกเอกสารสิทธิของกรมที่ดินเป็นไปโดยชอบแล้ว กรมที่ดินก็ต้องจำเป็นต้องรักษาสิทธิของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ต้องรักษาสิทธิของประชาชนที่เขาทำถูกต้องโดยชอบ และวันนี้ผมมอบหมายท่านรองอธิบดี ธรรมศักดิ์ ชนะ ไปดูแลไปตรวจสอบทุกแปลง สื่อมวลชนต้องเข้าใจด้วยว่า เรื่องการออกเอกสารสิทธินั้น ไม่ได้ออกเอกสารสิทธิเพียงแต่ปีที่ท่านอธิบดีท่านก่อนหน้ามาดำรงตำแหน่ง แต่ออกมาต่อเนื่องหลายปีมาแล้ว ต่างกรรม ต่างวาระกันมา ส่วนกรณี que ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ การระงับการออกเอกสารสิทธิขอเรียนเลยครับว่า ถ้าหากไม่ถูกต้อง

กรมที่ดินออกให้ไม่ได้ แต่ผมจะไปห้ามไม่ให้เขายื่นคำร้อง ผมห้ามไม่ได้ มันเป็นสิทธิเขา กรมที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้อง กรมที่ดินก็ไม่ออกให้ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง ท่านรับรองเขตมา ไม่ว่าจะเป็กรมเจ้าท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อง ท่านรับรองแนวเขตมา ถ้าท่านไม่รับรองกรมที่ดินออกให้ไม่ได้หรือกรับกรมที่ดินอาจเป็นแพะรับบาปอีก สำนักงาน ป.ป.ช. ก็อาจเข้าใจกรมที่ดินผิดไปด้วย เพราะผมก็อยากจะไปเรียนข้อเท็จจริงกับกรรมการ ป.ป.ช. ให้ทราบ ผมไม่ปกป้องผู้ได้บังคับบัญชา สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องขอให้บอกมา ผมจะดำเนินการให้ ผมขอขอบคุณไปยังหนังสือพิมพ์มติชน โปสทูเดย์ ที่นำเสนอข่าวท่านรองอธิบดี ธรรมศักดิ์ ขณะไปดำเนินการในพื้นที่ กรณี อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต และท่านรองอธิบดีได้โทรศัพท์มารายงานผมว่ามีประชาชนมาพบเพื่อขอความเป็นธรรมมากพอสมควร การทำงานของผมจะยืนอยู่บนความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่ปกป้องคนผิด ผมให้คำมั่นสัญญาแบบนี้

อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ เรามีการใช้ระบบการบันทึกข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ ในการที่จะใช้บริการในกรมที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลการเป็นเจ้าของ สิทธิการครอบครองที่ดิน ในเขต ๕๐ จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใครครอบครองสิทธิ อยู่ที่ไหน โฉนดเลขที่เท่าไร กรมที่ดินมีข้อมูลทั้งหมดระบบนี้เป็นระบบสารสนเทศเป็นระบบไอที ปรากฏว่ามีพนักงานราชการ และลูกจ้างการทำการแ่กขข้อมูลนำข้อมูลไปขาย โดยทุจริต ไปรับจ้างเอกชน เราได้แจ้งความดำเนินคดี และดำเนินการทางวินัยในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้ท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไปติดตามดูแล และเรียนไปยังผู้ดูแลเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านผู้อำนวยการสมพร พรหมพันธุ์ กรุณาตรวจสอบ และให้มีหนังสือจากกรมที่ดินให้ผมลงนาม แจ้งไปถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดให้กำชับ ตรวจตรา ดูแล ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก ถ้าเกิดอีกผู้บังคับบัญชา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ต้องรับผิดชอบด้วย อย่าไปโทษผู้ได้บังคับบัญชาอย่างเดียว สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่งให้สื่อมวลชนรับทราบในช่วงที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาสองสัปดาห์ มีเรื่องที่เราจะตกลงให้กรมที่ดินเกิดความสง่างาม ผมขอเรียนว่าตลอด ๒ สัปดาห์ ผมได้รับความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กรมที่ดินดีมาก เพราะกรมที่ดินมีความเป็นยูนิตี้ (Unity) การรับผิดชอบ ความเป็นพี่น้องสูง อย่าไปแบ่งแยกกลุ่มเลย จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

กรมที่ดินร่วมกับ คสช. และกระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมการสร้างความปลอดภัยและความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บริเวณสนามหลวง กรมที่ดินได้นำเชาก๊วยกล้วย ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน และมีรางวัลใต้สติกเกอร์ให้พี่น้องประชาชนด้วย ผมมอบหมายให้ท่านผู้บริหาร และคณะไปดูแลความเรียบร้อยในงาน โดยเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมที่ดินแจกเชาก๊วยเป็นจำนวน ๑,๗๕๐ แก้ว และแจกหมดเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ผมไปร่วมมอบรางวัล และคีใจที่พี่น้องประชาชนหอบหิ้วรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับบ้าน บางคนเขาดีใจมาก โดยบุตรของกรมที่ดินได้รับความสนใจมากที่สุดในงาน และผมได้เห็นภาพที่ประทับใจ คือภาพผู้บริหารกรมที่ดินร่วมนั่งรับประทานอาหารด้วยกัน บนพื้นสนามหลวงเช่นเดียวกับผู้คนทั่วไปที่มาร่วมงาน ผมอยากเห็นภาพแบบนี้บ่อย ๆ เป็นภาพที่น่าประทับใจ อยากให้เผยแพร่ภาพนี้ออกไปมาก ๆ เพราะถื่อว่าเราติดดิน ถ้าเราติดดินเราก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคง ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงาน และขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในบูธของกรมที่ดินด้วย

ขอเรียนชี้แจงสื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า ประการแรก ทุกเรื่องที่ถูกและเป็นข่าวไป เป็นการพูดในสื่อทั้งสิ้น กรมที่ดินยังไม่รับแจ้งเป็นทางการจากหน่วยงานใด เช่น กรณีที่กล่าวว่า ส.ค.๑ ในเขตพื้นที่อุทยานได้มีการชดเชยให้ประชาชนไปแล้ว หากชดเชยโดยทางหน่วยงานราชการนั้นจะต้องมีหลักฐาน และต้องเก็บ ส.ค.๑ จากประชาชนคืนไป แล้ว ส.ค.๑ ยังอยู่ในมือประชาชนได้อย่างไร จนบัดนี้ กรมที่ดินยังไม่เห็นหนังสือที่มีการชดเชยแต่ประการใด ประการที่สอง เรื่องขอให้เพิกถอนเอกสารแปลงต่าง ๆ ผมยังไม่ได้รับเอกสาร แต่อาจจะมีการยื่นเอกสารที่จังหวัดก็เป็นได้ ที่สำนักงานที่ดินสาขาก็เป็นได้ ซึ่งขั้นตอนในการทำก็ต้องไปตามขั้นตอน มันต้องมีการตรวจสอบ ถึงแม้ว่าจะถูกต้องแล้วก็ตาม ก็ต้องไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ เช่น ถ้าตรวจสอบภายหลังว่าที่กรมที่ดินได้รับรองแนวเขตไปตอนแรก หรือการรับรองแนวเขตนี้ เพื่อจะออกโฉนด หรือเอกสารสิทธิ ในเขตกรมอุทยานได้นั้น ต้องมีเอกสารรับรองในเขตอุทยานให้กรมที่ดิน ดังนั้น เมื่ออดีตหากมีเจ้าหน้าที่อุทยานทุจริต และในวันนี้กรมอุทยานได้รับทราบแล้วก็บอกว่าที่รับรองแนวเขตไปนั้นมันไม่ถูกต้อง มันทุจริต กรมที่ดินก็ดำเนินการได้ แต่ต้องพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องจริงหรือไม่ ดังนั้น วิธีที่ชัดเจนก็คือการพิจารณาของศาล ให้ศาลเป็นผู้ชี้ว่าถูกหรือผิด ถ้าศาลชี้แล้วไม่มีทางเป็นอื่นได้ ผมจึงขอความเห็นใจสื่อว่าต้องไม่ใช่แค่พูดกัน อาจติดคุก และเสียเงิน เรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินนี้เป็นเงินมูลค่านับพันล้าน ถ้าทำไม่ถูกต้องเขาก็ฟ้อง หากไปเพิกถอนแล้วเป็นการเพิกถอนโดยมิชอบ ใครจะรับผิดชอบตรงนี้ เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดี กรมที่ดินไม่มีบิดพลิ้ว ไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด เพราะผมไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ผมเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ ถ้าผมมาอยู่นานแล้ว และผมมีส่วนได้เสีย ผมก็อาจจะพูดเป็นอย่างอื่นได้

ในอดีตอาจจะมีการทุจริต และได้รับผลประโยชน์กันบ้าง แต่ตอนนี้คงไม่มีใครกล้ารับ เพราะว่าข่าวมันดังขนาดนี้ หากมีผู้นำ ส.ค.๑ มาขอออกเอกสารสิทธิกรมที่ดินก็ต้องรับไว้ดำเนินการ เพื่อมาตรวจสอบ ถ้าไม่จริงเราก็ไม่ออกให้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอน ส.ค.๑ ทั้ง ๓ แปลง เพราะยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ ประชาชนอาจมองว่ากรมที่ดินเป็นผู้ร้าย กรมที่ดินพร้อมให้ความร่วมมือ ขจัดคนไม่ดีออกไปจากองค์กร และรวมถึงองค์กรอื่นด้วย ผมในฐานะอธิบดีกรมที่ดิน จะไม่ปกป้องนายทุน หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างเด็ดขาด ใครทำไม่ถูก จะถูกเพิกถอน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่หากถูกต้องแล้ว ก็สบายใจได้

หากสื่อมวลชนไม่มีประเด็นสอบถามแล้ว ผมขอขอบคุณทุกสื่อที่มารับฟังคำแถลงของกรมที่ดิน หากสื่อมวลชนมีประเด็นใดที่จะขอให้กรมที่ดินให้การสนับสนุน หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ กรมที่ดิน มีความยินดี และขอบคุณที่เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดมา และสามารถสอบถามข้อเท็จจริงกับอธิบดีกรมที่ดิน หรือเลขานุการกรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอข่าว เพราะหากนำเสนอประเด็นผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปแล้ว จะแก้ไขได้ยากและเกิดความเสียหายกับกรมที่ดิน ขอขอบคุณครับ